

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง : เลขที่ 1 ซอย ปลื้มมณี	<p>การต้อนรับรมว.สธ.</p> <p>-กล่าวถึงประเด็นที่ รมว.สธ. โยนบอกเรื่องการต้อนรับระหว่างออกตรวจราชการ 5 ข้อ คือ ให้ทำแบบเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ ฯลฯ ระบุว่า งานนี้สังคมปรบมือกันสนั่น ส่วนราชการอื่นๆ น่าจะเอาเป็นตัวอย่าง</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว สนช.จัดเวทีเสวนา เรื่อง “ทิศทางบัตรทอง ก้าวต่ออย่างไรให้มั่นคง” โดยนพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธาน กมธ.สธ. ห่วงงบประมาณด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ ส่งผลให้บริการบัตรทองคุณภาพต่ำ เนะทุกฝ่ายเรียกร้องรัฐบาลเร่งเติมเงินเข้าระบบ</p> <p>นพ.พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ช่วยปลัด สธ. เสนอกลไกหลักที่ทำให้เกิดความยั่งยืน คือ 1.จัดการระบบการเงิน เพื่อไม่เป็นภาระต่อประชาชน 2.พัฒนาปรับปรุงระบบบริการให้ใช้งบประมาณน้อยและมีประสิทธิภาพสูง 3.ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาทำงานในระบบสุขภาพร่วมกัน และ 4.ประชาชนควรใส่ใจสุขภาพของตัวเอง โดยขับเคลื่อนทั้ง 4 กลไกไปพร้อม ๆ กัน</p> <p>นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการ สวปก. แนะนำจำเป็นต้องปฏิรูปภาษี เพื่อเพิ่มแหล่งเงินภาครัฐ</p> <p>นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ประธานชมรมรพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป กล่าวว่า ต้องบูรณาการความเป็นเอกภาพ นโยบายด้านสุขภาพ ด้วยกลไก “คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ” โดยยึดหลัก นโยบายนำ การเงินหนุน และ ควบคุมดูแลเรื่องเงิน เพื่อให้การให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>นพ.วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช. เสนอว่า ควรส่งสัญญาณไปยังสำนักงานงบประมาณ กลไกต่างๆ ของรัฐบาลที่ดูแลเรื่องเงิน เพื่อให้ความสำคัญเรื่องเงินในระบบ</p>
มติชน บ้านเมือง	<p>การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ สมัยพิเศษ ที่อเมริกา โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสาธารณสุข การค้ามนุษย์ ฯลฯ โดย นายกฯ ยืนยันความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับอาเซียนและสหรัฐ นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข ที่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมสมรรถภาพของหน่วยงานไทย ในการป้องกันและควบคุมโรค มีความร่วมมือใกล้ชิดผ่านสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย มีผลงานด้านการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับโรคติดต่อ ล่าสุดไทยได้รับความเห็นชอบให้เป็นที่ตั้งของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนด้วย</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว เอฟดีเอ ประกาศระงับการเก็บ รวบรวมและใช้เลือดบริจาคในพื้นที่ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสชิก้า ทั้งเปอร์โตริโก, หมู่เกาะยูเอสเวอร์จิน และอเมริกันซามัว ขณะทำงานวิจัยความเกี่ยวพันและผลกระทบจากเชื้อไวรัสชิก้า ที่ติดต่อผ่านการถ่ายเลือดอาจต้องใช้เวลาอีกกว่า 6 เดือน จึงจะสรุปผลได้</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>-องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ต้องใช้เงินทุนจำนวน 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,994 ล้านบาท) ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสชิก้า โดยคาดว่า เงินทุนสนับสนุนจะมาจากประเทศต่างๆ และผู้บริจาครายอื่น</p>
คมชัดลึก	<p>-บราซิลยืนยันว่า ยาฆ่าแมลงไพรีโพรซีเฟนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทารกศีรษะเล็ก เนื่องจากก่อนหน้านี้ เอ็นจีโอระบุว่า การเติมยาฆ่าแมลงชนิดนี้ลงในน้ำเพื่อขจัดยุงลาย อาจจะเป็นสาเหตุ</p>
คมชัดลึก	<p>-เสนอบทความ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยมีระบบเฝ้าระวังใช้ชิก้าทางห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสชิก้า รัผลภายใน 8 ชั่วโมง ตามวิธีของศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา และได้ร่วมมือกับจุฬาฯ พัฒนาชุดตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสชิก้าในยุง และตัดวงจรการแพร่เชื้อด้วยนวัตกรรมสมุนไพรป้องกันยุง “รีเพลมอส”</p>
มติชน	<p>อีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว รัฐมนตรีสาธารณสุขรัสเซีย ระบุว่า วัคซีนต่อต้านเชื้อไวรัสอีโบล่าที่รัสเซียกำลังทดลองขั้นต้นนั้น ได้ผลดี และเตรียมที่จะนำวัคซีนดังกล่าวไปทดลองเพิ่มเติมที่ประเทศจีน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ขณะที่องค์การอนามัยโลกรับทราบถึงความก้าวหน้าในการทดลองวัคซีนของรัสเซีย แต่ต้องตรวจสอบวัคซีนดังกล่าวก่อนที่จะให้ความเห็นใดๆ</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>ไขเหลืองระบาด</p> <p>-เสนอข่าว ไขเหลืองระบาดในแองโกลาครั้งแรกใน 30 ปี มีผู้เสียชีวิตแล้ว 51 คน สาเหตุคาดว่าเป็นเพราะระบบสุขอนามัยที่ย่ำแย่ลง นอกจากไขเหลือง ยังพบมาลาเรียอหิวาตกโรค และท้องร่วงเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นด้วย</p>
<p>คมชัดลึก มติชน</p>	<p>คุมเข้มเชื้อโปลิโอ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณี สปป.ลาวประกาศภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข หลังพบเชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนทำลายพันธุ์ ซึ่งผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโปลิโอก่อน ว่า สาเหตุที่เชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนทำลายพันธุ์ อาจเกิดจากการให้วัคซีนไม่ครอบคลุม สำหรับประเทศไทย ตั้งเป้าว่าต้องให้วัคซีนครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 แต่ถือว่ายังน่าห่วง เพราะมีชายแดนติดกับ สปป.ลาว ล่าสุดจึงได้ให้ 5 จังหวัดเสี่ยงที่ติดชายแดน สปป.ลาว เผื่อระวังอย่างเข้มงวด โดยสำรวจหมู่บ้านเพื่อให้วัคซีนครอบคลุมร้อยละ 90 รวมถึงเผื่อระวังผู้ป่วยกล่อมเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน และให้โรงพยาบาลติดชายแดนไทย-ลาว เผื่อระวังคนลาวที่เดินทางข้ามมารักษาด้วย</p> <p>การเปลี่ยนไปใช้วัคซีนโปลิโอชนิดฉีดของไทย ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย 3 สายพันธุ์ ฉีดเพื่อให้เกิดการป้องกันแบบพื้นฐาน จากนั้นช่วงเมษายน 2559 จะเริ่มการใช้วัคซีนโปลิโอแบบหยอดชนิด 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ที่ 1 และ 3 แทนวัคซีนเดิมที่เป็นแบบ 3 สายพันธุ์ เพื่อกำจัดเชื้อโปลิโอสายพันธุ์ที่ 2 คาดว่าสามารถดำเนินการได้ไม่มีปัญหาอะไร</p> <p>ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กล่าวว่าประเทศไทยมีการให้วัคซีนมานานและครอบคลุมสูงมาก สุขอนามัยก็ดีขึ้นกว่าเดิม จึงไม่เกิดเหตุการณ์เชื้อโปลิโอสายพันธุ์ที่ใช้ทำวัคซีนทำลายพันธุ์</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ขึ้นภาษีบุหรี่ทำให้คนสูบลดลง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ตั้งแต่ 10 ก.พ. 59 ทำให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น 5-10 บาทต่อซอง ว่า จากมาตรการนี้ตั้งแต่ปี 34 ส่งผลให้อัตราการสูบบุหรี่ของคนอายุ 15 ปีขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 32 ลดเหลือร้อยละ 20 ในปี 57 ทั้งนี้ สธ. ได้ปรับมาตรการรองรับการขึ้นภาษีบุหรี่ โดยสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกไปใช้บริการ สามารถรับคำปรึกษาเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ฟรี ที่ Quitline 1600</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน คมชัดลึก ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน 360 เดอะเนชั่น กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ช่อง 3,5,9.Thai PBS</p> <p>คมชัดลึก บทบรรณาธิการ</p>	<p>สส.ตรวจสอบโฆษณาเฟซออฟ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจสอบรพ. ศัลยกรรมตกแต่งกมล ย่านทาวเวอร์นิทัศน์ กรุงเทพฯ ที่ผ่าตัดให้นายสุรชัย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเสริมความงาม 30 เตียง ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของ พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ ส่วนประเด็นเรื่องรู้เห็นให้ดร.เซบิง โฆษณาโอ้อวดเกินจริงหรือไม่นั้น จากการพูดคุยกับนพ.กมลแจ้งว่า ไม่มีส่วนรู้เห็นในการเผยแพร่ข้อมูลเกินจริง ดังนั้น สส.จะนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการโฆษณา สส. เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการของบุคคลดังกล่าว เข้าข่ายการโฆษณาเกินจริง โอ้อวดอ้างสรรพคุณหรือไม่ แต่เนื่องจากดร.เซบิงไม่ใช่แพทย์ ไม่ใช่สถานพยาบาล จึงเป็นอำนาจของสคบ.ที่ต้องไปพิจารณา และเตรียมสอบนักร้องลูกทุ่งด้วยว่า มีส่วนรู้เห็นกับการโฆษณาหรือไม่</p> <p>ทั้งนี้ กรมสส.จะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามผู้ที่ฝ่าฝืน โดยจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสคบ. แพทยสภา และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในการหาทางควบคุมการโฆษณาเกินจริง โอ้อวด เป็นเท็จ ซึ่งปัจจุบันมีเพียงโทษปรับ 20,000 บาท และปรับรายวัน วันละ 10,000 บาท จะยกระดับเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตสถานพยาบาล และเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพแพทย์ ซึ่งจะมีการลงนามความร่วมมือกันในเร็ว ๆ นี้</p> <p>ด้าน ดร.เซบิง กำลังประชุมหารือกับคณะทำงานและฝ่ายกฎหมาย เพื่อทำข้อมูลชี้แจงเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเตรียมแถลงข่าวในวันที่ 22 ก.พ.นี้ ส่วนอาการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าของนายสุรชัยตอนนี้ดีขึ้นมาก และทีมแพทย์ได้นำนายสุรชัยเข้าผ่าตัดปลูกเส้นผมใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. คาดว่าใช้เวลาประมาณ 9-10 ชั่วโมง น่าจะผ่าตัดเสร็จสมบูรณ์</p> <p>-กล่าวว่า ปัญหาโฆษณาเกินจริงยังมีทั้งในโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆ ส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดจนสร้างความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เสียหายทรัพย์สินเป็นวงกว้าง การแก้ปัญหา หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องต้องควบคุมและเข้าไปดำเนินการอย่างฉับไว ขณะเดียวกัน ต้องสร้างจิตสำนึกของกลุ่มผู้ประกอบการ รวมทั้งภาคเอกชนที่เป็นกลไกในระบบ ให้ตระหนักเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมปราบปรามจริงจังกับผู้ประกอบการที่มีเจตนาหลอกลวงโฆษณาเกินจริง ส่วนผู้บริโภค ก็ต้องระวังถึงภัย โดยควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบอย่างรู้เท่าทันก่อนตัดสินใจ เพราะอาจถึงขั้นมีอันตรายต่อสุขภาพร่างกายได้</p>
<p>สยามรัฐ แนวนหน้า</p>	<p>กรม สบส.ปรับปรุงกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ ได้เร่งปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความดูแล คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยกเว้นสถานพยาบาลที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งใช้มาแล้ว 16 ปีให้ทันสมัย ซึ่งร่างประกาศฉบับใหม่ปรับปรุงให้ครอบคลุมสถานพยาบาลเป็น 5 ประเภท โดยเพิ่มเรื่องยานพาหนะที่ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วย ต้องแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาล ระบุจำนวนผู้ประกอบการวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะชัดเจน และกำหนดมาตรฐานบริการเพิ่มเติม เช่น มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ รถทันตกรรม รถหัตถการทางการแพทย์</p> <p>ด้านบุคลากรที่ออกไปให้บริการ ต้องประกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ ตามลักษณะการให้บริการนั้นๆ หากการให้บริการมีลักษณะอันน่าจะทำให้เกิดอันตราย และไม่แก้ไขปรับปรุงตามคำสั่ง มีโทษสั่งปิดสถานพยาบาลชั่วคราว หรือสั่งเพิกถอนสถานพยาบาล ขณะนี้ร่างประกาศผ่านประชาพิจารณ์แล้ว จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล 2 มี.ค. นี้ จากนั้นจะเสนอ รมว.สธ.ลงนาม และมีผลใช้บังคับทันที</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>สบส.เตือนการทำศัลยกรรม</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแนะนำการผ่าตัดเสริมความงามต้องคำนึงถึงอายุที่เหมาะสม การผ่าตัดที่ไม่เหมาะกับวัยรุ่น ได้แก่ การเสริมแก้ม เสริมคาง เหลลากลาม ทำหน้าเรียว เนื่องจากโครงสร้างของใบหน้ายังสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก ทั้งนี้การผ่าตัดเสริมความงามทั้งหมดไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ของกองทุนสุขภาพทั้ง 3 กองทุน หากหลังทำให้เกิดการอักเสบ ติดเชื้อ ผู้ทำต้อง รับผิดชอบจ่ายค่ารักษาเองทั้งหมด ดังนั้น ก่อนตัดสินใจทำ ต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเลือกรับบริการจากสถานพยาบาล และคลินิกที่ถูกกฎหมายที่ขึ้นทะเบียนกับ สธ.เท่านั้น</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>อสม.ผู้คอยตาย เหตุจากเบิกเงิน สสส.ไม่ได้</p> <p>-เสนอข่าว จ.ส.อ.ชาญชัย สกุลรักษ์ วัย 54 ปี สมาชิก อสม.ชุมชนท่านคร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผูกคอตายที่บ้าน สาเหตุคาดมาจากใช้เงินส่วนตัวไปทำโครงการเพื่อสุขภาพ แต่เบิกเงินคืนจาก สสส.ไม่ได้ โดยมีจดหมายลาตาย ระบุว่า สสส.โกง</p>
<p>ไทยรัฐ, แนวนหน้า, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง5</p>	<p>3 หน่วยงานพัฒนาระบบสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ร่วมลงนามความร่วมมือด้านระบบบริการ การส่งต่อ การศึกษาและการวิจัย ระหว่าง สธ. กท. ศธ. สปสช. และความร่วมมือในระดับพื้นที่ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 19 มหาวิทยาลัยกับ 12 เขตสุขภาพ สธ.</p> <p>โดย นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของวงการสาธารณสุข ที่มีการบูรณาการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด และลดการรอคอย โดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1.การสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ 2.สร้างความเข้มแข็งในระบบสุขภาพ ลดการส่งต่อนอกเขตสุขภาพ และ 3.ลดความเหลื่อมล้ำของสถานบริการ โดยจะนำร่างยุทธศาสตร์เสนอคณะรัฐมนตรีในเดือน มี.ค.นี้</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ช่อง 5 สทท.</p>	<p>สธ.แถลงข่าววันมาฆบูชา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.แถลงข่าว วันมาฆบูชา สร้างบุญ สร้างสุขภาพ เชิญชวนประชาชนเลือกถวายอาหารแด่พระสงฆ์ด้วยปลา เนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย ผัก ผลไม้ เน้นการ ต้ม นึ่ง เป็นหลัก และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ คิน 21 ก.พ.-เที่ยงคืน 22 ก.พ. และขอให้ระวังอารมณ์รุนแรงทางศาสนา งดการแชร์ภาพหรือส่งต่อข้อความที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง เพื่อลดความรุนแรง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>เตือนโรคระบาดช่วงภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. ได้ทำหนังสือแจ้งให้สสจ.ทั่วประเทศเตรียมแผนรับภาวะภัยแล้ง และมาตรการดูแลประชาชนในช่วงภัยแล้ง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากอาหารและน้ำ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนให้ระมัดระวังความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะใส่อาหาร จัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ที่พบผู้ป่วย เพื่อไม่ให้โรคแพร่ระบาด พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาทุกข์ประชาชน</p>
ไทยโพสต์,บ้านเมือง, ข่าวสด,สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง9,สทท.	<p>กรมอนามัยจับมือภาคีเครือข่ายเลิกใช้โฟม100%</p> <p>-เสนอข่าว กรมอนามัย และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซูเปอร์มาร์เก็ต สถานีบริการน้ำมัน สำนักงาน ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารแฟรนไชส์ ศูนย์ประชุม สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร และตลาดสด รวม 33 องค์กร ลงนามความร่วมมือในโครงการ “รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย” โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการลด เลิกใช้โฟม 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1.สร้างพื้นที่ปลอดการใช้โฟมของหน่วยงานในสังกัด สธ. และใช้วัสดุธรรมชาติแทนใน เขตพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน สถาบันและศูนย์วิชาการในสังกัด เพื่อเป็นตัวอย่างให้หน่วยราชการอื่น 2.หาวัสดุทดแทนโฟม เช่น วัสดุทางธรรมชาติ ใบตอง ใบบัวหรือชานอ้อย ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ และ 3.ขับเคลื่อนให้มีการปฏิเสธการใช้โฟมบรรจุอาหารทุกรูปแบบในสังคม โดยใช้หลักการ 2 ส. 1 ข. หมายถึง เสริม-สร้าง และขยายพื้นที่ปลอดโฟม 100% พร้อมทั้งจัดประชุมให้สังคมรู้จักภัยเจ็บจากภาชนะบรรจุโฟม การประเมินปริมาณขยะจากโฟมเปรียบเทียบก่อนและหลังการรณรงค์</p>
คมชัดลึก	<p>กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์</p> <p>-เสนอข่าว นายอภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมหรือด้านจิตวิทยา ในคณะกรรมการบริหารกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน พิจารณานุมัติและติดตามประเมินผล โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน รวมถึงระดมเงินทุนจากแหล่งต่างๆ เข้าสู่กองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ</p>
คมชัดลึก	<p>หมอมั่นทุน</p> <p>-เสนอข่าว หมอเผด็จ-ผู้ค้าประกันทั้ง 3 ราย มอบหมายทนายความในสภรัฐฟ้อง “ทพญ.ตลฤดี” เนื่องจากหนีทุนแล้ว และขอให้หน่วยงานอื่นเร่งเอาผิด อย่าปล่อยให้เรื่องเงียบ ขณะที่สามีทพญ.ตลฤดี ส่งอีเมลระบุว่าถึงฟ้องก็ไม่มีการจ่ายเงินจ่าย</p>
เดลินิวส์	<p>พีชมีพิษ</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี รวบรวมปัญหาจากพีชพิษในประเทศไทย พบว่า พีชที่คนไทยโดนพิษบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก คือ สับดำ/สับขาว 54.1% รองลงมาเป็น กลอย, มันสำปะหลัง, ลำโพงหรือมะเขือบ้า, โปศรี/โพทะเล/โพฝรั่ง, ฝิ่นต้น, มะกล่ำตาหนู, บอน, ละหุ่ง และสวาน้อยประแปง โดยแบ่งพีชพิษเป็น 2 ประเด็น คือ พีชพิษตามธรรมชาติ กับพีชที่นำมาเป็นส่วนประกอบของยาหรือสมุนไพร โดยพีชพิษที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่พบการเกิดพิษจากความไม่รู้ โดยเฉพาะเด็ก รองลงมา เป็นการเข้าใจผิด หรือมีการนำมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง ไม่ถูกวิธี</p>
ไทยรัฐ	<p>น้ำนมแม่มีสเตียมเซลล์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ศิริพัฒนา ศิริธรรัตนกุล กรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ให้ความรู้ ว่า น้ำนมแม่มีส่วนประกอบที่ดีต่อทารกกว่า 200 ชนิด และมีสเตียมเซลล์ สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเป็นเซลล์ของระบบต่างๆในร่างกาย เข้าไปซ่อมสร้างสมองส่วนที่อาจจะถูกกระทบกระเทือนไปในช่วงแรกคลอด จึงเป็นประโยชน์มากในทารกที่คลอดก่อนกำหนดและทารกที่มีอาการเจ็บป่วย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ประชุมวิชาการมะเร็งนานาชาติ</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “Cervical Cancer: Educational Symposium and Clinical Trials Workshop” จัดโดย สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมกับสมาพันธ์แพทย์นานาชาติฯ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ทั่วท้องถิ่นไทย	<p>มหกรรมสมุนไพรครั้งที่ 6</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศิริชัย ลิมสกุล นพ.สสจ.ชลบุรี เชิญเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ 6 “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” วันที่ 26-28 ก.พ. นี้ ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>ตราจัตถรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ตราด เปิดงานรณรงค์ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดตราด ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "เก็บชั้ด ให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย" ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำทีมพร้อมทั้งทำกิจกรรมสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณวัดไผ่ล้อม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไผ่ล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้กับประชาชน</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ปัญหาหมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.ลำพูน ค่าหมอกควันเกินมาตรฐานมาแล้ว 7 วัน ถึงเกณฑ์กระทบสุขภาพประชาชน ผู้ว่าฯ ระดมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกัน-แก้ปัญหา สั่งคุมเข้ม 60 วันอันตราย ห้ามเผาขยะ วัสดุทางการเกษตร กำชับคณะทำงานประจำหมู่บ้านสอดส่อง ขณะที่สกลนครไฟป่าลามเพิ่มกินพื้นที่ 50 ไร่ จากการตรวจสอบสาเหตุการเกิดไฟป่าครั้งนี้ คาดว่าจะมีกลุ่มชาวบ้านเข้ามาหาของป่าและจุดไฟ เพื่อหวังให้เกิดการแตกยอดของพืชป่าในฤดูแล้ง</p>
เดลินิวส์ ข่าวสด	<p>กทม. รณรงค์ป้องกันท้องในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม. แลงข่าวและเปิดตัวโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ว่า ปี 57 กลุ่มเด็กอายุ 10-19 ปี มีการตั้งครรภ์และคลอดบุตร 115,491 ราย สำหรับกรุงเทพฯ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเกิดขึ้นในสัดส่วน 43 คนต่อประชากร 1,000 คน การดำเนินโครงการนี้ระหว่างวันที่ 16 ม.ค. 2558 - 15 ม.ค. 2561 ตั้งเป้าลดอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นต่อจำนวนการคลอดของกรุงเทพฯ เหลือไม่เกินร้อยละ 9 โดยมีบริการคลินิกวัยรุ่นอุ่นใจ และยังให้บริการคุมกำเนิดด้วยการฝังยาสำหรับวัยรุ่นฟรี</p>
แนวหน้า	<p>ตั้งเป้า 10 ปีเด็กไทยเข้าเกณฑ์มาตรฐานสากล</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย เผือกตระกูลชัย ผู้แทนคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในภาคใต้ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนดำเนินการงบประมาณในการพัฒนาเด็กไทยให้มีมาตรฐานโลก คือ เด็กผู้ชายควรมีความสูง 175 เซนติเมตร และผู้หญิงสูง 165 เซนติเมตร ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะอยู่ในเป้าหมายของช่วงเวลา 10 ปี</p>
ข่าวสด คอลัมน์ เจาะแฉะวิทยาศาสตร์	<p>สมาร์ทโฟนรบกวนนาฬิกาชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว ชื่อ หมิง ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ช่วงก่อนและระหว่างนอนหลับ ของนักเรียนอายุ 8-18 ปี จำนวน 1,537 คน เปรียบเทียบกับผลการเรียน พบว่า เด็กกลุ่มที่หยุดใช้งานภายใน 30 นาทีหลังจากปิดไฟ เพื่อนอนหลับมีคะแนนสอบดีกว่าเด็กที่ใช้เวลานานกว่าจะปิดอุปกรณ์สื่อสารหลังปิดไฟ ปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเด็กกลุ่มนี้มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ นอกจากนี้ แสงสีฟ้าจากหน้าจอถือย้งรบกวนระบบ "นาฬิกาชีวิต" ทำให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ จดจำ และวิเคราะห์ของระบบสมองลดลง เมื่อประกอบกับความง่วงที่นอนดึก ยิ่งส่งผลเสีย</p>